



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “...มีคนมาจากบ้านหัวหน้าศาลาธรรม บอกเขาว่า “บุตรหญิงของท่านตายแล้ว ไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมเล่า” แต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินเขาพูดดังนั้น จึงตรัสแก่หัวหน้าศาลาธรรมว่า “อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด”.../...ป่วย...ช่วยอาทิตย์ที่ผ่านมา เห็นมีหลายคนป่วยเป็นหวัดบ้าง เสียงไม่มีบ้าง ไม่ว่าจะ เป็น ชิสเตอร์, คุณใหญ่ ผู้อำนวยการสภาภิบาล อาจเป็นเพราะอากาศที่เดี๋ยวก็ร้อน เดี่ยวก็ฝนตก ส่วนพลโทสุนทร สันธนะวนิช อดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลในชอยเราหลายสมัย และลุงประสาน กิจสวัสดิ์ สัตบุรุษเจ้าประจำมิสซารอบเย็นวันธรรมดา ก็ป่วย แต่คุณนี้ป่วยด้วยโรคชราตามวัย ไม่เหมือนกับอีกคู่ที่ยังไม่ทันชรา ก็ชงป่วยด้วยโรคชราเสียก่อนแล้ว คือคุณหน้อย กับคุณกิจ เลขาบ้านท่านกับเลขาบ้านพ่อ ที่พร้อมใจกันเป็นโรคปวดหลัง เอ้อ..คงอย่างที่ได้ว่าจริงๆ แหละว่าสังขารมันไม่เที่ยงเอาเสียเลย เอาเป็นว่าตอนนี้ใครป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆแล้วกันครับ.../...ไหว้ครู...คำว่า ครู มาจากคำบาลีว่า ครุ (คะรุ) และสันสกฤต ว่า ครู คนไทยออกเสียง "คะรุ" หรือ "ครุ" ไม่ถนัดเลยรวมกันเป็นคำเดียวสั้นๆง่ายว่า "ครู" ส่วนคำแปลของคำว่าครูก็คือ “ผู้หนัก” ก็น่าจะหมายความว่า เป็นผู้ทำงานหนัก หรือผู้หนักอกหนักใจเพราะรับผิดชอบเกี่ยวกับการขัดเกลานิสัยใจคอเด็ก รวมทั้งการให้ความรู้แก่เด็กยิ่งหนักหนา เอาเป็นว่าแล้วแต่จะตีความกันไปก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆคือ ครูเป็นผู้มีพระคุณจริงๆ ดังนั้นเมื่อพฤษหัทที่ผ่านมานั้น โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาก็จัดพิธีไหว้ครูอย่างเป็นทางการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ส่วนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพิ่งทำพิธีไหว้ครูพฤษหัทที่ผ่านมานี้ครับ มาแมรีไอรีน ชำนาญธรรม ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วย และต่อด้วยวันศุกร์ฉลองนักบุญเปโตร เปาโล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ เลยมีงานฉลองใหญ่เช่นกันครับ.../...คุณพ่อการ์โล...สถาบันธิดาพระราชนิ และภคินีพระราชนิมาเรีย หรือที่เรารู้จักกันในนามชิสเตอร์คณะพระแม่มารี..กำลังดำเนินการเพื่อขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตรเร เป็นบุญราศี โดยจัดพิมพ์ประวัติคุณพ่อแจกจ่ายให้อ่านเพื่อจะได้รู้จักคุณพ่อดีขึ้น และหากใครที่สวดภาวนาขอคุณพ่อ หรือได้รับอัศจรรย์จากคุณพ่อก็ติดต่อไปที่คณะชิสเตอร์ได้เลย เพื่อการพิจารณาขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เป็นบุญราศี จะได้มีข้อมูลมากขึ้นครับ.../... พระเยซูเจ้าทรงเห็นความวุ่นวาย...ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า “วุ่นวายและร้องไห้ไปทำไม เด็กคนนี้ไม่ตาย เพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น” เขาต่างหัวเราะเยาะพระองค์ พระองค์ทรงไล่เขาออกไปข้างนอก ทรงนำบิดามารดาของเด็กและศิษย์ที่ติดตามเข้าไปยังที่ที่เด็กนอนอยู่ ทรงจับมือเด็ก ตรัสว่า “ทาลิธาคุม” แปลว่า “หนูเอ๋ย เราสั่งให้หนูลุกขึ้น” เด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันที และเดินไปมา”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...